

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 71 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2016

พระราชกิจแห่งการรักษาความบกพร่องทางการมองเห็นปะทุขึ้นยิ่งใหญ่!



พระเจ้าได้ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจของการสร้างขึ้นใหม่ผ่านคัมภีร์ไบเบิลอาวูสเตอร์, แจร์อ็อก ลี และนำดวงวิญญาณจำนวนมากกลับมามีชีวิตผ่านทางแห่งความรอด ในเดือนสิงหาคมปี 2016 ในระหว่างค่ายภาคฤดูร้อนของมันมิน ผู้คนจำนวนมากที่มีโรคและปัญหาเกี่ยวกับตาต่างก็ได้รับการแก้ไข (กลาง: ผู้คนที่บังเป็นคำพยากรณ์แก่นักบุญบนเวทีในค่ายภาคฤดูร้อนและการประกาศใหญ่ในต่างประเทศ)

คำว่า “ตาบอด” เป็นคำที่ใช้สำหรับการสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เมื่อพระเยซูคริสต์ว่า “จงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายปกติแล้ว” คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสก็มองเห็น (มาระโก 10) นอกจากนั้นคนตาบอดที่เมืองเบธไซดาและคนตาบอดแต่กำเนิดในพระคัมภีร์ก็มองเห็น ได้อีก (มาระโก 8 และยอห์น 9)

พระราชกิจเช่นนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงสมัยของพระเยซูเมื่อราว 2 พันปีที่แล้วเท่านั้นหรือ พระเยซูคริสต์ไว้ใจให้ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราทำได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา” นับตั้งแต่การเปิดคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเป็นต้นมาสมาชิกมีประสบการณ์ และเห็นพระราชกิจแห่งการฟื้นฟูการมองเห็นด้วยตาตนเองทั้งจากอาการตาบอดสนิทและอาการตาบอดเกือบสนิท

มาเรีย โรดริเกส โดมิงเกส อายุ 12 ขวบในเวลานั้น เธอสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดที่ตาदानขวาของเธอเนื่องจากอาการไขสันสูงที่เธอเป็นมาตั้งแต่อายุสองขวบ เธอเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา แต่เธอก็มองไม่เห็นแม้กระทั่งแสงสว่าง เมื่อ ดร. แจร์อ็อก ลี เดินทางไปเยี่ยมสอนคัมภีร์ที่นั่นในการประกาศใหญ่ในปี 2002 ท่านได้นำการประชุมฟื้นฟูในคริสตจักรลา โคเซซา มาเรียเขา ร่วมในการประชุมและได้รับการรักษาโดยคำอธิษฐานของ ดร. ลี เธอจึงมองเห็น ได้อีก

คูนวี ปาร์ค (ตอนนั้นอายุ 15 ปี) สูญเสียการมองเห็นทั้งหมดที่ตาदानซ้ายของเขา ตาदानซ้ายของเขาเมื่ออาการมาตาอ็อกสึมและจอประสาทตาดอกซึ่งเป็นผลพวงของการผ่าตัดต่อกระจกที่ตาदानซ้ายของเขาและส่งผลให้ลูกตาเสื่อม จูน อี โอ (ตอนนั้นอายุ 6 ขวบ) เคยมองเห็นด้วยตาदानซ้ายของเขาเท่านั้นเพราะตาदानขวาของเขาสูญเสียการมองเห็นทั้งหมด สาเหตุเพราะว่าจอประสาทตาของเขาได้รับความเสียหายเมื่อเขาเกิด หมอบอกว่าอาการนี้รักษาไม่ได้และ

เขาใช้ตาदानซ้ายของคน อย่างไรก็ตาม โดยคำอธิษฐานของ ดร. ลี ทั้งสองคนได้รับการรักษาให้หายและมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง

เอลิซาเบธ นาคุมิตา จากเคนยา (ตอนนั้นอายุ 27 ปี) มีความยากลำบากเพราะเธอตาบอด แต่หลังจากเธอรับเอาคำอธิษฐาน ด้วยฝ่าเท้าหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ เธอก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างและต่อมาเริ่มมองเห็นผู้คนและสิ่งของ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 พระราชกิจแห่งฤทธิ์อำนาจปะทุขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าในการจัดค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2016 โดยคำอธิษฐานของ ดร. ลี โรคภัยชนิดต่างๆ ได้รับการรักษาให้หายซึ่งรวมถึงโรค มะเร็ง รอยโรคในสมอง ความผิดปกติทางการพูด ความบกพร่องทางการมองเห็น และความพิการ และความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับตาหลายชนิดได้รับการรักษาให้หาย

มัคนายกปาร์ค นัมซุน (วัย 70 ปี) แห่งคริสตจักรเขต 14 มีต่อกระจกและรับการผ่าตัดที่ตาทั้งสองข้างของเธอในปี 2012 แต่เธอยังมีปัญหาในการมองเห็นที่ตาदानขวาของเธอ เธอเข้ารับการผ่าตัดอีกครึ่งหนึ่ง แต่หลังการผ่าตัด สิ่งต่างๆ มองดูพร่ามัวในตาदानขวาของเธอ สิ่งนี้ทำให้เธอแสบไปมาเมื่อเธอเดินและบางครั้งเธอมีลม ในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2016 เธอรับเอาคำอธิษฐานของ ดร. ลี จากนั้นเธอสัมผัสกับความใสกระจ่างในตาทั้งสองข้างของเธอและอาการที่ก่อปัญหาให้เธอได้หายไป เธอเริ่มสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ในระยะเวลา (ภาพที่ 1)

จุงจุน ซอน (วัย 12 ขวบ) จากคริสตจักรมันมินมาซานไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้เนื่องจากเขาเป็นตาบอดสีซึ่งมีต้นเหตุจากเซลล์รับแสงผิดปกติและระบบประสาทรับรู้การเห็นผิดปกติ เมื่อเขาได้รับเอาคำอธิษฐานของ ดร. ลี เขาสามารถมองเห็นแสงสว่างชัดเจนมากและผลการทดสอบภาวะตาบอดสีแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการรักษาให้หาย (ภาพที่ 2) คยูชาน ยอน (วัย 16 ปี) เกิดมาพร้อมกับอาการเกินสายตาผิดปกติที่เรียกว่าอาการตาเหล่ สิ่งต่างๆ

มองดูพร่ามัวและคาบเกี่ยวกันสำหรับเขา เขาต้องมองดูสิ่งต่างๆ จากด้านข้างเพื่อให้เห็นได้ชัด ด้วยคำอธิษฐานของ ดร. ลี เขาได้รับการรักษาให้หายและสามารถมองตรงไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมองอย่างเอียงๆ (ภาพที่ 3)

มัคนายกปาร์ค เมียงซอน (วัย 78 ปี) จากคริสตจักรมันมินซึ่งวอนพบวาทาदानขวาของเธอพร่ามัวลงเมื่อสามปีที่แล้ว ตาदानขวาของเธอเกือบมองสิ่งใดไม่เห็นเลย เธอมีอาการตาบอดกลางคืนทั้งสองข้างของเธอซึ่งทำให้เธอไม่สามารถออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนได้ หลังจากเธอรับเอาคำอธิษฐานของ ดร. ลี ก็เริ่มมองเห็นชัดเจนที่ตาदानขวาของเธอ เธอได้รับการรักษาให้หายจากอาการตาบอดกลางคืนด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 4)

มัคนายกอาวูโซจอนฮี แบ (วัย 51 ปี) จากคริสตจักรเขต 1 ได้รับการรักษาให้หายจากอาการแพ้ที่ตาของเธอและอาการคัน (ภาพที่ 5) คยูแด ลี (วัย 66 ปี) จากคริสตจักรเขต 19 เข้ารับการผ่าตัดถึงสองครั้งเนื่องจากโรคจอประสาทตาเสื่อม หลังการผ่าตัดสิ่งต่างๆ มองดูพร่ามัวสำหรับเขา แต่หลังจากการอธิษฐานเพื่อผู้ป่วย เขาได้รับการรักษาให้หายจากอาการนั้น (ภาพที่ 6)

สมาชิกจำนวนนับไม่ถ้วนมีสายตาดำขึ้น มัคนายกยุงโม คิม (วัย 54 ปี) จากคริสตจักรเขต 15 สังเกตว่าสายตาของเขากำลังแยกลงอย่างต่อเนื่อง เขามองย้อนกลับไปสำรวจตนเองและเตรียมตัวสำหรับค่ายภาคฤดูร้อนด้วยการกลับใจและความปรารถนา จากคำอธิษฐานของ ดร. ลี ในค่ายภาคฤดูร้อน สายตาของเขาดำขึ้นจาก 0.7/0.5 เป็น 1.0/1.0 (ภาพที่ 7)

มัคนายกฮีซอง (วัย 58 ปี) จากคริสตจักรเขต 28 ได้รับการรักษาให้หายจากอาการสายตาสั้น เขาเริ่มอ่านพระคัมภีร์ได้โดยไม่ต้องใช้แว่นขยาย (ภาพที่ 8) มัคนายกอาวูโซจอนฮี ลี (วัย 49 ปี) จากคริสตจักรเขต 5 ได้รับการรักษาให้หายจากอาการสายตาสั้น (ภาพที่ 9) และมัคนายกอาจอนเย ยาง (วัย 73 ปี) จากคริสตจักรเขต 31 หายจากอาการสายตาสั้นและเริ่มมองเห็นอย่างชัดเจน (ภาพที่ 10)

เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" แล้วพระองค์ตรัสว่า "เจ้าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า เราเป็นได้ทรงใช้เขาพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย" (อพยพ 3:14)

ในชีวิตคริสเตียนของเรา การทำความเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

ผู้บางคนพูดด้วยริมฝีปากของตนว่าเขาเชื่อพระเจ้า แต่เขาไม่ได้สัมผัสกับความรักของพระองค์และไม่มีความรักในความรัก เราสามารถมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณด้วยความมั่นใจในความรอดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น

1. พระเจ้าทรงปราศจากปฐมและทรงปราศจากอวสานคือ "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น"

ในทุกสิ่งที่มีมนุษย์ได้ริเริ่มและมีประสบการณ์อันเต็ม "จุดเริ่มต้น" และ "จุดสิ้นสุด" เสมอ ยกตัวอย่าง มนุษย์และสัตว์มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้นของเขาเริ่มจากการเกิดจากพ่อแม่ของตนและจุดสิ้นสุดของเขามาถึงเมื่อเขาเสียชีวิต ไม่ว่าวัฏจักรโบราณอันหนึ่งจะเก่าแก่เพียงใดก็ตาม วัฏจักรนั้นก็ถูกสร้างขึ้นในจุดหนึ่ง โดยคนบางคนและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทั้งสิ้น

เพราะเหตุนี้บางคนจึงถามว่า "ใครสร้างพระเจ้า" หรือ "พระเจ้าทรงดำรงอยู่ตั้งแต่จุดใดและก่อนหน้าพระองค์มีอะไรอยู่" และบางคนคิดและสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงดำรงอยู่ก่อน โดยอย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของการดำรงอยู่ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ถ้าพระเจ้าพระผู้สร้างและผู้ทรงลิขิตชีวิตมีจุดเริ่มต้นเช่นนี้และสิ่งนั้นคงเป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่สุด

ถ้าพระเจ้าเริ่มต้นการดำรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ ผู้คนคงคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจมาก่อนพระเจ้าและช่วงเวลาก่อนการดำรงอยู่ของพระองค์อย่างแน่นอน พระเจ้าไม่อาจเป็นพระผู้สร้างหรือผู้ทรงลิขิตชีวิตใดถ้ามีคนสร้างหรือให้กำเนิดพระองค์ ด้วยเหตุนี้ ถ้าพระเจ้าทรงลิขิตชีวิตและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง พระองค์ต้องปราศจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด

และองค์ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง

ในส่วนที่เกี่ยวกับคำถามที่ว่าพระเจ้าคือใคร พระองค์ตรัสกับโมเสสในอพยพ 3:14 ว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" ไม่มีผู้ใดให้กำเนิดพระเจ้าหรือสร้างพระองค์ขึ้นมา พระเจ้าทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ในครีกัลซึ่งเป็นเวลาตั้งแต่ก่อนนรีนครกาลไปจนถึงชั่วนิรันดร์กาล (เหนือนรีนครกาล)

2. พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในฐานะความสว่างและสุริยแสง แต่ทรงสภาพเป็นตรีเอกานุภาพแห่งพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าของเราผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนนรีนครกาลทรงอยู่ในสันฐานหรือสภาพลักษณะใด ยอห์น 1:1 บอกเราว่า "ในปฐมกาลพระวาทาดังอยู่ และพระวาทาดังสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทาดังทรงเป็นพระเจ้า"

ในที่นี้ ข้อความที่ "ในปฐมกาล" หมายถึงช่วงเวลาอันยาวนานก่อนที่สิ่งต่างๆ ในจักรวาลถูกสร้างขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง ข้อความนี้แสดงถึงคุณลักษณะที่เป็นเพียงสิ่งทรงสร้าง ไม่มีวันเข้าใจด้วยประสบการณ์หรือความรู้สึกนึกคิดของเขา ในเรื่องพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดจากก่อนนรีนครกาล ยอห์น 1:1 บอกเราว่า "พระวาทาดังทรงเป็นพระเจ้า" พระองค์ยังไม่ได้รับสภาพหนึ่งใดโดยเฉพาะ แต่ทรงดำรงอยู่ในฐานะพระวาทาดังและพระวาทาดังคือ "สุริยแสง"

1 ยอห์น 1:5 บอกเราเช่นกันว่า "แล้วนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีมืดอยู่ในพระองค์เลย" มีความหมายและความสำคัญฝ่ายวิญญาณซ่อนอยู่ในคำว่า "ความสว่าง" และ "ความมืด" คำว่า "ความสว่าง" รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีชัดจริง หากแต่เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ชั่วร้าย และผิดบาป ในขณะที่คำว่า "ความสว่าง" หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีชัดจริง เช่น ความรัก ความดี และความชอบธรรม เป็นต้น ถึงกระนั้น พระเจ้าก็ไม่ทรงเป็นเพียง "ความสว่าง" ในแง่วิญญาณจิต แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะความสว่างในช่วงเวลานี้ "มาก่อน"

พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวาทาดังทรงดำรงอยู่ในท่ามกลางความสว่างอันงดงามและอัครธรรมด้วยสุริยแสงที่ชัดเจนและแจ่มใส พระองค์ทรงดำรงอยู่ในท่ามกลางความสว่างอันงดงามที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจและทรงดำรงอยู่ในฐานะสุริยแสงที่แจ่มใส นูเมอว ออนโยน ส่องงาม และสนั่นหวั่นไหวซึ่งดังก้องกังวานอยู่ทั่วจักรวาล

จากนั้น ในเวลาที่พระองค์ทรงเลือก พระเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ในฐานะความสว่างและสุริยแสง ทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้น พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีใครบางคนซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์สามารถเบ่งปันความรักกับเขา เพื่อให้แผนการของพระองค์ในเรื่องการเตรียมมนุษย์สำเร็จในเรื่องการเตรียมมนุษย์ พระเจ้าองค์ผู้ทรงลิขิตทรงสภาพพระองค์เป็น "พระเจ้าตรีเอกานุภาพ" ซึ่งได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

จากเวลานี้เป็นต้นไปพระเจ้าองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในสภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในฐานะพระเจ้าตรีเอกานุภาพ และตามที่เขียนไว้ในปฐมกาล 1:26 เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระลักษณะอย่างไร "จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเรา ตามอย่างพวกเรา" พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ รูปร่างหน้าตาภายนอกของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและจิตใจของมนุษย์ถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระทัยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม นับจากช่วงเวลาที่เราดำดิ่งทำบาป จิตใจของมนุษย์ที่กลายเป็นเหมือนพระทัยของพระเจ้าได้เปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงและในที่สุดจิตใจนั้นก็ห่างเหินไปจากพระเจ้า

3. "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" เท่านั้นคือเป้าหมายแห่งการนมัสการของเรา

ไม่เหมือนมนุษย์ที่เป็นเพียงสิ่งทรงสร้าง พระเจ้าทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองจากนรีนครกาลไปจนถึงนรีนครกาล "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" เท่านั้นคือพระเจ้าเที่ยงแท้และสมบูรณ์แบบแท้จริงคือตัวและพระองค์เท่านั้นที่ต้องเป็นเป้าหมายของความรักและการนมัสการของเรา ถึงกระนั้น บางคนก็ไม่รู้จักพระเจ้าองค์นี้และกราบไหว้รูปเคารพที่มนุษย์สร้างขึ้น คนเหล่านั้นแกะสลักและสร้างรูปปั้นที่มาจากทองคำ เงิน ไม้ และหิน และจากนั้นเขาก็คุกเขลงต่อหน้าสิ่งเหล่านั้น

สมมุติว่าเด็กคนหนึ่งที่ทำหน้าที่กำเนิดเขาจำท่านไม่ได้และไปหาคนแปลกหน้าและเริ่มเรียกคนแปลกหน้านั้นว่า "พ่อ" หรือ "แม่" ท่านจะรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดเพียงใดในจิตใจของท่าน ในทำนองเดียวกัน ลมคิดดูซิว่าพระเจ้าพระผู้สร้างจะทรงรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดเพียงใดที่ท่านปรนนิบัติรูปเคารพที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงรังเกียจการไหว้รูปเคารพ

ในอพยพ 20:3-5 พระเจ้าตรัสกับเราว่า "อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสลัก สำหรับคนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมิอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินยกกราบไหว้ หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้ไทยเพราะความชั่วร้ายของบิดาถูกทอดทิ้งไปจึงถูกหลานของคนที่หึงแค้นถึงสามชั่วชั่วชั่วอายุคน" เพราะพระเจ้าผู้ทรงเป็น "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เราต้องนมัสการ และปรนนิบัติพระองค์เท่านั้น

มีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องจดจำเอาไว้ในที่นี้ พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งเสด็จมาในโลกนี้ทรงเหมือนกับพระเจ้าพระผู้สร้าง ไม่มีมนุษย์หญิงหรือชายคนใดจะเป็นบิดามารดาของพระองค์ได้แน่นอน เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงสวมสภาพเนื้อหนังและถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารี

แต่กระนั้น เรานอนพบในมัทธิว 1:18 ว่า "ก็เมื่อมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิม โยเซฟได้คู่อยู่กับมันกัน ไฉนแล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กันด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์ตั้งครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์" เหตุผลที่มารีย์ถูกเรียกว่าเป็น "มารดา" ของพระเยซูเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นถูกบันทึกไว้โดยสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเท่านั้น พระเยซูไม่ได้บังเกิดจากอิทธิพลทางกรรมพันธุ์ที่มาจากนักเรือของโยเซฟไปที่ไซปรัส มารีย์ พระองค์ทรงถือกำเนิดโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าเพียงแต่ให้การตั้งครภ์ของมารีย์หญิงพรหมจารีเป็นเครื่องมือเพื่ออุ้มท้องพระผู้ช่วยให้รอด

ในหลายแห่งของพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเยซูเรียกมารีย์หญิงพรหมจารีว่า "หญิงเออ" แต่ไม่ใช่ "มารดา" ไม่มีที่ใดที่พระองค์เรียกนางว่า "มารดา" ไม่มีหญิง (ซึ่งเป็นเพียงสิ่งทรงสร้าง) คนใดสามารถเป็นมารดาของพระเจ้าพระผู้สร้างได้ บางคนยกย่องและนมัสการมารีย์หญิงพรหมจารีราวกับว่าหากำลังนมัสการพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ท่านต้องจดจำเอาไว้ว่า ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดจะสามารถเป็นเป้าหมายของการนมัสการของเราได้ ท่านต้องจำไว้เสมอว่านอกเหนือจากพระเจ้าตรีเอกานุภาพแล้วไม่มีสิ่งทรงสร้างใดจะเป็นเป้าหมายของการนมัสการของเราได้

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงเป็น "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" ทรงดำรงอยู่ในฐานะความสว่างและสุริยแสงในปฐมกาล เพื่อจะมีบุตรที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสามารถเบ่งปันความรักกับเขาตลอดไป พระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงเริ่มต้นการเตรียมมนุษย์ สำหรับการเตรียมมนุษย์ พระองค์ทรงเริ่มต้นดำรงอยู่ในฐานะพระเจ้าตรีเอกานุภาพ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะจดจำเอาไว้เสมอว่าพระเจ้าพระผู้สร้างแท้จริงคือตัวทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และในการนมัสการพระองค์ท่านนั้นท่านจะสามารถดำเนินชีวิตที่ขึ้นพระพรในพระคริสต์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธมิตเชื่อบนพระคัมภีร์ว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบนพระคัมภีร์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบนพระคัมภีร์เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบนพระคัมภีร์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรคตนิรันดร์
 - คริสตจักรพันธมิตเชื่อบนพระคัมภีร์ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน "หลักข้อเชื่อของอัครทูต" ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- "พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน"
 "ในผู้ซึ่งความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้"

ความหมายของกางเขน

มีการพูดว่าไม้กางเขนคือสัญลักษณ์ของคริสต์ศาสนา สาเหตุก็เพราะว่าไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของความรักของพระเจ้า นั่นคือ การจัดเตรียมเรื่องความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ การเข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณของกางเขนจะให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและกลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระองค์ ขอให้เรารู้ความหมายด้วยกัน

ประการแรก ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมาย “พระพร”

ในสมัยโบราณ การตรึงถือเป็นการลงโทษที่สยของวิญญูมากสำหรับนักโทษที่ทำความผิดซึ่งไม่อาจยกโทษให้ได้ พระเยซูของเราทรงถูกตรึงบนกางเขนเช่นนี้แทนคนบาปที่อยู่ภายใต้คำแช่งสาปของกฏฝ่ายวิญญาณ (กาลาเทีย 3:13)

“คำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ” หมายถึงคำแช่งสาปของกฏฝ่ายวิญญาณตามที่บันทึกไว้ในโรม 6:23 ที่ระบุว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” นับตั้งแต่อาดัมทำบาปแห่งการไม่เชื่อฟัง ลูกหลานของเขาจึงสืบทอดเอาความบาปจากเขาและมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป เพราะคนบาปเกิดมาพร้อมกับความบาปดั้งเดิมนี้ นั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปที่นำไปสู่การตายฝ่ายวิญญาณอันเป็นผลแห่งค่าจ้างของความบาปซึ่งได้แก่ความตาย

ถ้าบางคนพยายามที่จะปลดปล่อย “คนบาป” เหล่านี้จากการแช่งสาปของธรรมบัญญัติ คนนั้นต้องชดใช้ค่าจ้างของการแช่งสาป สำหรับเรื่องนี้ พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแช่งสาป

เกี่ยวกับเรื่องนี้พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสในยอห์น 3:14-15 ว่า “โมเสสโดยยกขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ด้วยการรับเอากางเขน พระเยซูทรงพิชิตอำนาจของผีมารซาตาน เนื่องจากผีมารซาตานโค่นพระเจ้าเยซูไม่มีบาป มารจึงละเมิดกฏฝ่ายวิญญาณและดังนั้นพระเยซูจึงเป็นขึ้นมาจากความตาย ด้วยเหตุนี้ การมองไปที่พระเยซูบนกางเขนจึงเท่ากับเป็นการมองดูความตายของอำนาจของผีมารซาตานด้วยความเชื่อ

แม้พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขน (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแช่งสาป) เมื่อเรามองดูกางเขนด้วยความเชื่อ เราก็สามารถรับเอาของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ ด้วยเหตุนี้ สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม้กางเขนจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของ “การแช่งสาป” อีกต่อไป หากแต่เป็นเครื่องหมายของ “พระพร”

ประการที่สอง ไม้กางเขนสื่อให้เห็นถึงความหมายของการ “เสียสละ”

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฮีบรู 9:12 กล่าวว่า “...ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนี้วันแรกเรา” ฮีบรู 9:22 กล่าวว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกมาก็จะไม่มีกรยกโทษบาป เพื่อไถ่เราให้พ้นจากบาปพระเยซูทรงหลังพระโลหิต เพื่อปลดปล่อยเราที่เคยเป็นทาสของความบาปให้เป็นอิสระและเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงจ่ายค่าของการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่

แต่ที่เขาเสียพระองค์ในขั้นตอนของการเสียสละนั้นแตกต่างจากสัตว์ๆ ไป ก่อนโลหะ กระดูกแหลมคม และเศษเหล็กถูกนำมาพันเขาไปในแสและไหลออกมานอกแส เมื่อนักโทษถูกเขียนด้วยแสนี้ เนื้อของเขาจะฉีกขาดและแมกระทั่งหลุดออกมาพร้อมกับกระดูก ผลกระทบ เมื่อกล้ามเนื้อที่หุ้มโครงกระดูกฉีกขาด เนื้อจะห้อยออกมาเนื่องจากมีเลือดไหลมากเกินไป ความดันโลหิตจะลดลงและนักโทษจะเข้าสู่ภาวะช็อกเพราะการสูญเสียเลือดและเกลือแร่อย่างมาก เนื่องจากร่างกายสูญเสียเลือดมาก ร่างกายจึงต้องการน้ำและดังนั้นนักโทษจะรู้สึกกระหายน้ำอย่างรุนแรง

นักโทษต้องแบกท่อนไม้รูปกางเขนไปยังที่ประหาร ท่อนไม้รูปกางเขนทั่วไปยาว 2 เมตรและหนัก 40 กิโลกรัมหรือมากกว่า 100

ปอนด์ คนที่ถูกตรึงจะเป็นลมหมดสติ ร่างกายของเขาฉีกขาดหลังจากการเขียนตี ถึงกระนั้นเขาก็ยังแบกกางเขนหนักนั้น เขาถูกตอกคอกับกางเขนด้วยตะปูที่มีมือและเท้าของเขา ตะปูมีขนาดใหญ่มากโดยมีความยาวประมาณ 13 ถึง 18 เซนติเมตร (7 ถึง 9 นิ้ว) นักโทษถูกตอกตะปูที่เหนือข้อมือข้อมือเท้า เท้าทั้งสองข้างจะไขว่กันและเขาจะถูกตอกตรงกระดูกฝ่าเท้าตอนที่สองและที่สาม เส้นประสาทถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง

เมื่อถูกตรึงบนกางเขนโดยมือและเท้าทั้งสองข้างถูกตอกด้วยตะปู แขนทั้งสองข้างของนักโทษจะกางออกและกระดูกของเขาจะแยกออกจากกัน หัวไหล่ทั้งสองข้างจะหลุด เนื่องจากน้ำหนักของร่างกาย แขนและไหล่ทั้งสองข้างจะถูกกระชากลงและทำให้ยากต่อการหายใจ เนื่องจากออกซิเจนมีไม่เพียงพอจึงทำให้มีการบวมไดออกไซด์มากขึ้นไปในเลือดและหัวใจเต้นแรงผิดปกติ การศึกษาวิจัยในปัจจุบันระบุว่าเหยื่อของการถูกตรึงจะหมดสติบนกางเขนประมาณ 1 พันครั้ง และจากนั้นนักโทษจะเสียชีวิตในที่สุด

การตรึงเป็นการลงโทษที่สร้างความเจ็บปวดอันเลวร้ายที่สุดแก่เหยื่อ พระเยซูของเราคือผู้ที่ทนทุกข์จากการตรึงแบบนี้ เราควรจารึกไว้ในจิตใจของเราว่าการเสียสละของพระองค์เพื่อเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

ประการที่สาม ไม้กางเขนหมายถึง “ความรัก”

1 ยอห์น 4:10 กล่าวว่า “ในข้อนี้แหละเป็นความรัก มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา” สาเหตุก็เพราะพระองค์ทรงรักท่านและผม เราควรจดจำความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากจนพระองค์ยอมประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ามาสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

พระเจ้าทรงทราบแล้วว่าความเจ็บปวดที่พระเยซูจะได้รับนั้นน่าสยดสยองเพียงใด มีเหตุผลเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงยอมให้พระเยซูถูกตรึงบนกางเขน นั่นคือ เพราะพระองค์ทรงรักท่านและผม นั่นเป็นเพียงทางเดียวที่จะช่วยคนบาปให้รอด ซึ่งเป็นหนทางที่ผีมารซาตานไม่เคยคิดมาก่อน ด้วยความรักอันเสียสละที่อยู่เหนือความยุติธรรมนั้น พระเยซูทรงเปิดหนทางแห่งความรอดให้แก่มวลมนุษย์

เมื่อใดก็ตามที่เรามองดูกางเขน เราควรจดจำความรักนี้เอาไว้ เราควรจดจำความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากจนยอมสละพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้ถูกตรึงบนกางเขน ผู้คนที่สัมผัสและเข้าใจความรักนี้ด้วยจิตใจของเขาจะดำเนินชีวิตของตนแตกต่างจากผู้อื่นที่ไม่เข้าใจ

อีกเหตุผลที่โลกกล่าวประกาศไว้ในกาลาเทีย 2:20 ว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ใดที่ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” ผู้คนที่เข้าใจความรักแห่งกางเขนควรดำเนินชีวิตของตนด้วยความเชื่อโดยการทำตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสง่าราศีของพระองค์

“ฉันสามารถหายใจและเดินได้ อย่างสะดวก ฉันรู้สึกเหมือน นฝนไป”

มัลนา ยากายัก คิม (วัย 64 ปี) จากคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์ 30

ฉันมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติมาเป็นเวลานาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 ฉันนอนพักผ่อนอยู่ช่วงระยะหนึ่ง ในขณะที่ฉันตื่นขึ้นฉันรู้สึกวามร่างกายของฉันชักขาเป็นอัมพาต ฉันรู้สึกขาและไม่สามารถยืนขึ้นได้ ด้วยการไข่มือกของชายของฉันทำให้ฉันสามารถรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส ดร. แจร์อ็อก ลี ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของฉันและฉันโทรหาลูกสาวของฉันเพื่อบอกถึงอาการที่ฉันกำลังเป็นอยู่

ฉันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉิน หมอวินิจฉัยว่าฉันเป็นโรคหลอดเลือดในสมองและถูกนำตัวเข้าห้องไอ.ซี.ยู. ลูกสาวของฉันโทรศัทพ์หาสมาชิกในกลุ่ม



เซลล์ของฉันและขอให้คุณเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อฉัน ฉันรับเอาคำอธิษฐานของผู้ป่วยของศิษยาภิบาลอวูโสอย่างต่อเนื่อง ฉันกลับใจจากสิ่งที่ฉันทำไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและจากการที่ฉันไม่ได้รับใช้คนอื่นและการที่ฉันพิพากษาเขา

เช้าวันต่อมา การอัศจรรย์เกิดขึ้น เมื่อหมอบอกให้ฉันยกมือข้างขวาของฉันขึ้น ฉันสามารถยกขึ้นได้ ฉันถูกย้ายตัวไปอยู่ห้องผู้ป่วยทั่วไป แต่ฉันยังไม่สามารถกินอาหาร ออบน้ำ ไปห้องน้ำได้โดยไม่มีความช่วยเหลือของลูกสาวของฉัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์เป็นวันแรกของการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มคาเนียล

ฉันรับเอาคำอธิษฐานแห่งพระพรของศิษยาภิบาลอวูโสในรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcntv.org) หลังจากนั้นฉันก็มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและฉันได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในเวลาหนึ่งสัปดาห์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ฉันรู้สึกขอบพระคุณที่สามารถเดินได้ด้วยตนเองแม้ฉันยังคงฟังไม่เท่าที่ตาม ฉันจัดเตรียมสำหรับการนมัสการเพื่อการอุทิศตนของพันธกิจกลุ่มสตรีด้วยสิ้นสุดใจของฉัน ในวันที่มีการนมัสการฉันได้จับมือทักทายกับศิษยาภิบาลอวูโส ในวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกมีกำลังขึ้นที่ขาขาของฉันและฉันสามารถเดินได้ดีขึ้นแม้ฉันยังคงใช้ไม้เท้า

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ในตอนเช้าตรู่วันอาทิตย์ ศิษยาภิบาลอวูโสปรากฏตัวในความฝันของฉัน ท่านจับมือของฉันไว้ด้วยน้ำตาไหลและบอกให้ฉันยืนขึ้น หลังจากฉันตื่นนอน ฉันมีกำลังเพิ่มมากขึ้นที่ขาขาของฉันและฉันเริ่มเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าในที่สุด ฮาเลลูยา!

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ฉันเข้าร่วมในการนมัสการวันเกิดของศิษยาภิบาลอวูโส เมื่อฉันเห็นท่านบนธรรมาสน์และหลังน้ำตาและจิตใจของฉันรู้สึกเหมือนมีไฟเผาผลาญ ความรู้สึกนั้นดำเนินต่อไปจนกระทั่งการนมัสการสิ้นสุดลง หลังจากนั้นชีวิตของฉันเริ่มดีขึ้นอย่างมีกำลังวังชามากขึ้นและร่างกายของฉันได้รับกำลังมากขึ้น ฉันสามารถเดินขึ้นบันไดโดยไม่ต้องหอบ ก่อนหน้านั้นฉันเคยมีปัญหากับการเดินขึ้นบันไดและต้องหยุดพักเพราะฉันเริ่มหายใจหอบและหายใจไม่ทัน

ยิ่งกว่านั้น โดยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโสในช่วงคำภาวนาคฤรูอนแมนมินปี 2016 ในเดือนสิงหาคม ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการไตเสื่อม (การมองเห็นเส้นใยบางๆ ลอยอยู่ในลูกตา) ปัญหาคำภาวนามองเห็นของฉันหายเป็นปกติ ดังนั้นฉันจึงสามารถอ่านอักษรตัวเล็กๆ แมื่อก่อนหน้านั้นฉันไม่สามารถอ่านอักษรตัวเล็กโดยไม่มีแว่นขยาย ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรฉันและด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าทรงเพิ่มพูนความเชื่อของฉัน

“ผมได้รับการปลดปล่อยจากโรค ผิวหนังอักเสบที่รบกวนผมมาเป็น เวลา 15 ปี!”

ฟิล โวโว (วัย 25 ปี) คริสตจักรแมนมินอิล เดอ ฟรองซ์

ผมทนทุกข์กับโรคผิวหนังอักเสบมาเป็นเวลา 15 ปีนับตั้งแต่ผมอายุ 8 ขวบ หมอบอกว่าผมไม่มีโอกาสหายสนิท สิ่งเดียวที่หมอบอกทำได้คือการฉีดคอร์ติโซน (สอร์โมน) เพื่อลดความเจ็บปวดของผม เมื่อมีอาการรุนแรง ผมกินไม่ได้ เดินไม่ได้ นอนไม่ได้ และไม่มีสมาธิกับการเรียนของผม ผมต่อสู้กับโรคนี้มาเป็นเวลานานแต่ผมพยายามที่จะไม่แสดงความเจ็บปวดให้คนอื่นเห็น เขาไม่รู้เรื่องนี้ ผมเรียนหนักด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวของผมและด้วยความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับผม

ขอบพระคุณพระเจ้า ผมได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Grandes Ecoles ซึ่งมีคนระดับหัวกะทิเพียงไม่กี่คนเท่านั้นสามารถเข้าเรียนได้ ผมได้รับพระพรของการได้ทุนการศึกษา ได้ทำงานให้กับบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในฐานะผู้ฝึกงาน และเรียนดีขึ้น ในเวลาเดียวกัน คุณแม่ของผมเริ่มฟังคำเทศนาของ ดร. แจร์อ็อก ลี ในปี 2012 เพราะเธอได้ยินเกี่ยวกับคำเทศนาของท่านผ่านเพื่อนร่วมงาน เธอได้รับพระคุณอย่างมากและแนะนำว่าผมควรฟังคำเทศนาของท่านด้วยเช่นกัน ผมเริ่มเข้าร่วมในการนมัสการของคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์ทางอินเทอร์เน็ต

ในเดือนพฤษภาคมปี 2014 ผมได้ยินว่า ศจ. อีซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาระดับโลกของแมนมิน) เดินทางมาที่เบลเยียมและผมได้เข้าร่วมในการประชุม ด้วยความปรารถนาที่จะได้รับการรักษาโรค ผมจึงรับเอาคำอธิษฐานโดยไซฟาเซ็ดหน้าที ศิษยาภิบาลอวูโส ได้อธิษฐานเจิมเอาไว (กิจการ 19:11-12) ผมหยุดกินยาหนึ่งสัปดาห์ต่อมการทำงานของพระเจ้าเริ่มเกิดขึ้น สะเก็ดแผลอันหนาเตอะบนผิวหนังของผมเริ่มหลุดออกและผิวหนังใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น สิ่งนี้เป็นเหมือนฝันเพราะยาวนานใดก็ใช้ไม่ได้ผลกับผม สิ่งที่คุณและเขาทำไม่ได้ พระเจ้าทรงทำได้ นี่เป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทำได้

ในเดือนมิถุนายนปี 2014 ผมเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของผมและแสดงความขอบคุณต่อศิษยาภิบาลอวูโส จากนั้นผมรับเอาคำอธิษฐานของท่านด้วยตนเอง และผมจุ่มตัวเองลงไปในน้ำจืดที่เมืองมวนในการเดินทางไปเยี่ยมเมืองมวนซึ่งหลังจากนั้นผิวหนังของผมก็ดีและนุ่มนวลขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปผิวหนังของผมเริ่มนุ่มนวลมากขึ้นและรอยแผลก็หายไป ฮาเลลูยา!

ในเดือนมิถุนายนปี 2016 ผมเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์พร้อมกับคุณแม่ของผมในระหว่างการพักร้อนของผม (รูปภาพ) ผมเข้าร่วมการนมัสการถูกรอบและการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล ผมเริ่มเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มมีความหวังสำหรับนครเรูซาเล็มใหม่มากขึ้น

ผมขอบพระคุณและถวายสงาราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้ผมดำเนินชีวิตที่มีคุณค่านี่



จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตที่พร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006

คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรแมนมินเชียงใหม่

Thai

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net